

ที่ ศธ ๐๔๐๓๗/ว ๒๕๖๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๔ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเผยแพร่สื่อและระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒

เรื่อง การเผยแพร่สื่อและระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพื้นที่ พัฒนาแพลตฟอร์มและนำระบบข้อมูลสารสนเทศมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาและพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการการเรียนรู้ และการบริการมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพสังคมรองรับภาวะวิกฤตและเหตุจำเป็นในอนาคต นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จึงได้จัดทำประกาศ เรื่องการเผยแพร่สื่อและระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส เจียมภูเขียว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

โทรศัพท์ ๐๔๔ ๘๖๑๙๓๐-๒ ต่อ ๒๒

โทรสาร ๐๔๔ ๘๖๑๓๐๓



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
เรื่อง การเผยแพร่สื่อและระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพื้นที่ พัฒนาแพลตฟอร์ม และนำระบบข้อมูลสารสนเทศมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาและพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการบริการมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพสังคมรองรับภาวะวิกฤตและเหตุจำเป็นในอนาคต นั้น

เพื่อให้ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มีสื่อและระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับ สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างแท้จริง จึงได้จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ทุกเขต รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปทราบถึงช่องทางการเผยแพร่สื่อและระบบศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ดังนี้

๑. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) URL : <https://bigdata๒๐๒๒.chaiyaphum๒.go.th/>
๒. เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
URL : <https://web๒.chaiyaphum๒.go.th/>
๓. Youtube สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ URL : <https://www.youtube.com/@CPM๒Obec>
๔. Facebook สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ URL : <https://facebook.com/cpm๒.obec>

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมนัส เจียมภูเขียว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒